



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ (สภามหาวิทยาลัย) กองกลาง โทร. ๑๘๒๕-๑๘๒๖

ที่ ปพพ. ว. ๔๘๒/๒๕๖๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุาศู ช่างเรียน รองอธิการบดี

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุม
ได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มีมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ ๑. ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการด้วยงบประมาณเงินรายได้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงควรเร่งหาแนวทางในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๒. มหาวิทยาลัยพยายามบริหารและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างประหยัดภายใต้จำนวนโครงการ
จำนวนมาก ซึ่งสามารถบริหารได้อย่างเพียงพอ เป็นไปตามตัวชี้วัด และบุคลากรสามารถดำเนินงานได้เป็น
อย่างดี แต่หากดำเนินการบริหารงบประมาณอย่างจำกัดต่อไปจะทำให้เกิดความกดดันต่อบุคลากร ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรคำนึงว่าจะทำอย่างไรในการเพิ่มรายได้ เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
การพัฒนาหลักสูตรโดยคำนึงถึงผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของสังคม ปฏิรูปความรู้จากผู้เรียนมา
ผสมผสานกับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จะทำให้เกิดหลักสูตรใหม่
เป็นพหุศาสตร์ และในการหารายได้ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อก่อให้เกิดรายได้
โดยไม่ใช้กฎหรือระเบียบมาเป็นตัวกำหนดกรอบให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเรื่องงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะทำให้การทำงานและการบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน
Soft power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ควรมอบหมายให้สำนักนวัตกรรมการศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยประสานและดำเนินการร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี


มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ

๒. อนุมัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับจัดสรรตาม (ร่าง)
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) จำนวน ๔๙๘,๘๓๕,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านแปด
ล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๒ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๖๑,๘๕๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสน
ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) จัดสรรเป็นเงิน ๑๒๔,๙๕๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

สำเนาแจ้งเรียน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน